



# ดอน ช่างใหญ่

DonKhangYai News

Online

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับออนไลน์  
ฉบับที่ 42 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา



## สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

“

...ในเดือนกรกฎาคมนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ที่มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยกิจกรรมของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น ในส่วนของพิธีการเฉลิมพระเกียรติ มีการวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวย ถวายราชสักการะ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และในส่วนของกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการเตรียมความพร้อม โดยการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และรับจริงในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการแสดงความยินดีต่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ถ้าหากเกิดความไม่สะดวกประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้...

”



พศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



### ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ กำชูสังคม

### วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วย ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

### พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อกองถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาคูครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ นำอนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม
4. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ

## CONTENT

01

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างรายได้ในด้านอาหารและการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ

14

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การผลิตบัณฑิต

27

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การผลิตและพัฒนาวินิจฉัยวิชาชีพครู

32

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

34

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาท้องถิ่น

43

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนากระบวนการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

# ยุทธศาสตร์ที่

# 1

การสร้างความโดดเด่น  
ด้านอาหาร การท่องเที่ยว  
และวิทยาการสุขภาพ



## คณะพยาบาลศาสตร์ฯ จับมือกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ประจวบฯ ดำเนินภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ “อสม. Diamond” ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณี คอนจอหอ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับนายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเดินทางมาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีหลักการสำคัญอยู่ที่การสร้างความเข้มแข็งของสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตในแนวทางที่ใช้ศักยภาพด้านสุขภาพเชิงพื้นที่เป็นแกนหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องับสุขภาพ

โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การทำงานเรื่องการพัฒนาสุขภาพของบุคคล พัฒนาระบบบริการสุขภาพและกลไกการให้บริการในระดับต่าง ๆ การจัดระบบข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้ของงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสื่อสารงานพัฒนาสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ความโดดเด่นด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณ รวมถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการให้ข้อมูลเพื่อเชื่อมประสานงานระดับพื้นที่ รวบรวมข้อมูลสุขภาพชุมชนระดับต่าง ๆ เพื่อรองรับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และบูรณาการการทำงานในด้านต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



**โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีอบรมหลักสูตร  
"การสร้างสไตล์การตกแต่งอาหารเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์"**



คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร“การสร้างสไตล์การตกแต่งอาหารเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์” ที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมาน ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม



การอบรมนี้ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบอาหาร การถ่ายภาพ การจัดจาน การวางแผนงาน การนำวัสดุต่าง ๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบ การเลือกโทนสีที่เหมาะสมกับอาหาร การทำกราฟิคดีไซน์ ก่อนที่จะต่อด้วยการอบรมภาคปฏิบัติด้วยการให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เช่น การออกแบบ การถ่ายภาพ ไปประยุกต์ใช้ในกิจการได้เป็นอย่างดี



## นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) รับโอกาสก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน

นายปรมี สุวรรณลิขิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับโอกาสจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ชนิยกานต์ เปี่ยมสง่า พร้อมด้วย Mr. Wojciech Hodor และ Mrs. Marta Hoder อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) และงานความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดการรายได้ ร่วมแสดงความยินดี

สืบเนื่องจากนายปรมี สุวรรณลิขิต ได้สอบผ่านการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยหน่วยงาน APEC Institute of Innovation & Education Development, National Taipei University of Technology, Taiwan และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำ

ประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand-TECO) ผ่านกองการต่างประเทศ กลุ่มขับเคลื่อนทุนมนุษย์นานาชาติสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “2023 APEC Youth Capacity-Building Training & Model APEC Conference” วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

นายปรมี สุวรรณลิขิต เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) ผ่านทุนเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562 และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEIC ที่ 900 จากคะแนนเต็ม 990 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 จากการเข้าทดสอบครั้งแรก



# มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาแผ่นดิน



## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย และการดูแลสุขภาพทางเลือก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิ คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ กับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยคุณนวมรภท พรหมอินทร์ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้มีพิธีลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันในการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพทางเลือกให้สืบทอดต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อการร่ำวงรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพ

ทางเลือกในการดูแลสุขภาพสุขภาพประชาชน เพื่อพัฒนากิจกรรมการให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และการดูแลสุขภาพทางเลือก พัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการสอน การบริการวิชาการ การฝึกอบรมและการวิจัย





## คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เดินหน้าพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในบริบทพื้นที่ แบบพลิกโฉมบนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โดยมี อสม. ในพื้นที่ 6 ตำบล เข้าร่วม

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบพลิกโฉมบนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแพลตฟอร์มดิจิทัล: เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบไร้รอยต่อ และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่พึงประสงค์และตามที่เป็นจริงเชิงประจักษ์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์





## คณะพยาบาลศาสตร์ฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เทคนิคการปรับสมดุลกล้ามเนื้อ สำหรับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เทคนิคการปรับสมดุล กล้ามเนื้อสำหรับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง NPT Ballroom ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สืบเนื่องจากสถิติการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม พบในคนวัยทำงานสูงถึงร้อยละ 60 สาเหตุหลัก คือ การทำงานในรูปแบบที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน คณะพยาบาลศาสตร์และ วิทยาการสุขภาพ ได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากกลุ่ม อาการออฟฟิศซินโดรมจึงได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร

กับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการนวดไทยด้วยเทคนิคการปรับสมดุลกล้ามเนื้อ สำหรับกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์แผนไทยและบุคคลทั่วไป





## พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหาร

สาขาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา (Upskills) ผ่านการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหาร โดยได้รับเกียรติจากเชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และสอนการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การจัดตกแต่งจานอาหาร การออกแบบอาหาร เป็นต้น





## คณะพยาบาลศาสตร์ฯ จัดพิธีมอบหมวก ชิด เข็มชั้นปีและมอบเสื้อกาวน์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพะนอน แก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการมอบหมวกชิดเข็มชั้นปีและมอบเสื้อกาวน์พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คุรุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่่า “เมื่อนักศึกษาได้เริ่มเรียนด้านวิชาการและฝึกงานได้ระดับหนึ่งจะมีการสอบเลื่อนชั้นปีทั้งด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงว่านักศึกษา มีความมั่นใจและมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเรียน

ในวิชาชีพโดยสมบูรณ์ รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ทางคณะจึงได้มีการจัดพิธีมอบสัญลักษณ์ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงว่านักศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในขั้นต้น ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศและคุณค่าแห่งวิชาชีพ โดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จะมีหมวกพยาบาลและแถบหมวกเป็นสัญลักษณ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มีเสื้อกาวน์สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมีเสื้อกาวน์สีงาวเป็นสัญลักษณ์”

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในวิชาชีพตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ที่ว่า “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์”



## โครงการพัฒนาทักษะด้านอาหารแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2 และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านอาหารแห่งอนาคต โดยใช้แนวคิด Zero Waste Cooking ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทยจัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ กรรมการบริหาร สมาคมเชฟประเทศไทย ฝ่ายการแข่งขัน และ Chef & Owner : Meals & More Restaurant และคุณสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ กรรมการ สมาคมเชฟประเทศไทย และ ตำแหน่ง Executive chef Somerset Rama 9 hotel มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา





**นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)  
เข้ารับเกียรติบัตรในโอกาสสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ**

นายปรมี สุวรรณลิขิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา หลังผ่านการแข่งขันและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “2023 APEC Youth Capacity-Building Training & Model APEC Conference” วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ในโอกาสเดียวกัน ผู้บริหารและคณาจารย์ที่เป็นผู้สนับสนุนนายปรมี สุวรรณลิขิต สู่ความสำเร็จในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษารายการแข่งขัน
- อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ฝึกซ้อมด้านการเขียนเรียงความและการนำเสนอผลงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะที่ปรึกษารายการแข่งขัน
- นางสาวชนิษกานต์ เปี่ยมสง่า ผู้ฝึกซ้อมด้านมารยาทสากลและบุคลิกภาพ
- Mr. Wojciech Hodor ผู้ฝึกซ้อมด้านภาษาและการสื่อสาร
- Mrs. Marta Hodor ผู้ฝึกซ้อมด้านภาษาและการสื่อสารในที่สาธารณะ
- นายเจริญ แสงคำกุล ผู้ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก



**คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Active learning) ผ่านกิจกรรมช่วยฟื้นคืนชีพและเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา**



นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ (Active learning) ผ่านกิจกรรมช่วยฟื้นคืนชีพและเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะทางวิชาการจากประสบการณ์ การปฏิบัติงานแบบ Active learning สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากบริษัทเนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซีเอสทีเอ็มส์ ในการส่งบุคลากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาผ่านการช่วยฟื้นคืนชีพ



## สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารญี่ปุ่น

สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารญี่ปุ่น ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมในระดับสากล โดยร่วมกับพัทยาทีม ประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก เชฟธีระภพ เกศพิทักษ์

(เชฟยูกิ) และเชฟแสงเทียน สิงห์แก้ว (เชฟตุ๋) มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และสอนเทคนิคต่างๆ ในการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การเลือกใช้วัตถุดิบในอาหารญี่ปุ่น เทคนิคการแล่ปลา ก่อนที่จะต่อยอดด้วยการอบรมภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และนำมาใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี

ยุคศาสตร์ที่

2

การผลิตบัณฑิต





## กองพัฒนานักศึกษาถ่ายทอดผลงานนักศึกษาวิศวกรรมสังคม ผ่านสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำผู้แทนนักศึกษาวิศวกรรมสังคมจากคณะต่าง ๆ ลงพื้นที่ศูนย์วิศวกรรมสังคม (เกษตรพอเพียง) หลังได้รับการประสานจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในการผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สำหรับการผลิตสารคดีในครั้งนี้ นักศึกษาวิศวกรรมสังคมได้ดำเนินการภายใต้สโลแกนที่ว่า “ชวนเพื่อน จูงมือน้อง ขอร้องพี่” เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการปลูกพืชล้มลุก ทั้งผักและผลไม้ ฝึกทักษะให้นักศึกษาเป็นผู้ที่รู้จักการคิดวิเคราะห์ในการวางแผนการดำเนินงานรู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง





**คณะนักศึกษาจาก National University of Science and Technology (NPUST)  
เข้าร่วมกิจกรรม 2023 Student Exchange/Internship Program  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสถานประกอบการในพื้นที่ชะอำ – หัวหิน**

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 งานความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดการรายได้ และงานวิเทศสัมพันธ์ นำคณะนักศึกษาจำนวน 8 ราย จากมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในต่างประเทศ National University of Science and Technology (NPUST), TAIWAN ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเข้ารีบโอวาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุโรยานนท์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องคณบดี อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 23) ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางด้านอาหารและการบริการ ณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสถานประกอบการในพื้นที่ชะอำ – หัวหิน (2023 Student Exchange/Internship Program) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านอาหารและการบริการเป็นระยะเวลา 2 เดือน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางด้านอาหารและการบริการ ณ สถานประกอบการในพื้นที่ชะอำ – หัวหิน (Student Exchange/Internship Program) เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในต่างประเทศในทุก ๆ ปี เพื่อเสริมสร้างการได้รับประสบการณ์วิชาชีพในระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษา



## คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันก่อนนี้ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการต้อนรับนักศึกษาของคณะ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กรรต เจริญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมนิทัศน์เพ็ญกษัตริย์

นอกจากนี้ยังมีการเข้าพบอาจารย์ประจำสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะและทราบถึงหลักคุณธรรม

และจริยธรรม ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาได้อย่างถูกต้องส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพกฎระเบียบ กตถาการอยู่ร่วมกัน เสริมสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อรุ่นพี่ คณาจารย์ คณะและมหาวิทยาลัย





**คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนากิจกรรม Soft Skills ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมถังขยะอินทรีย์ให้กับโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิงสดาล สกุลพงษ์ มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี ตำบลเขาอ้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เพื่อ ดำเนินกิจกรรมยูเอชเอชพี

สำหรับการลงพื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะ Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิต นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดี และถูกต้องต่อสังคม โครงการยูเอชเอชพีเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนานักศึกษาด้วยทักษะวิศวกรสังคม ทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงโมเดลพัฒนาการด้านการจัดการขยะของโรงเรียน จึงได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมถังขยะอินทรีย์ให้กับโรงเรียน และจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมถังขยะอินทรีย์เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย





## การวางแผนกลยุทธ์การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล แขนงดิจิทัลคอนเทนต์และเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนกลยุทธ์การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปาศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวางแผนกลยุทธ์การใช้ดิจิทัลคอนเทนต์แก่นักศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำวิจัยและโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก

คุณศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องความหมายของ Content Marketing กำหนด Brand Voice เพื่อสร้างภาพจำในการสื่อสาร การเขียนแคปชั่นให้ดึงดูดผู้อ่าน เป็นต้น





## สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

จัดการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ สดุดีถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2  
"เกิดไ้ทกศมราชามหาจักรีวงศ์" ค้นหาผู้แทนเข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาค



อาจารย์ ดร.ทวีพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์  
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
จัดการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “สดุดีถ้อย  
ร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2” “เกิดไ้ทกศมราชามหาจักรีวงศ์”  
เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566  
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันวิจัยและ  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “สดุดีถ้อย  
ร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ  
ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและต่อยอดการอ่าน  
ทำนองเสนาะ อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกทาง  
วัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ และเพื่อสรรหานักศึกษา  
เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาค ในวันที่ 17

กรกฎาคม 2566 และรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ในวันที่  
23 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พระนคร

โดยผู้ที่ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ  
ภูมิภาค ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ สุภเทิน นักศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ  
สังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว  
อุดมพร ศรีบุญทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา  
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวายุภัคดี ทองตาเต็ม  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะ  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



## คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาลงพื้นที่ เปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยหมัก



อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรลงพื้นที่โรงเรียนอานันท์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เพื่อรับฟังปัญหาและใช้ 5 เครื่องมือที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

สืบเนื่องจากโรงเรียนอานันท์ประสบปัญหาการร่วงหล่นของใบไม้จำนวนมาก โรงเรียนมีวิธีการกำจัดโดยกวาดรวมเป็นกองแล้วเผา ส่งผลให้เกิดมลพิษจากควันจากการเผาไหม้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมภายในโรงเรียน ซึ่งใบไม้ดังกล่าวถ้ามีวิธีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม

ได้แก่ การนำไปทำปุ๋ยหมัก ก็จะเกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการยูวเกษตรพอเพียง สืบสาน รักษาและต่อยอด กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง เพื่อนำเศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นในพื้นที่ของโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถช่วยลดปัญหามลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนยังส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตอาสา และทำงานร่วมกับผู้อื่น ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย



## โครงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน (ศูนย์DSS)

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2566 ที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการกรก(DSS) คณะครุศาสตร์ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนานักศึกษาอาสาสมัครให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการช่วยเหลือนักศึกษาพิการในการดำเนินชีวิตประจำวันและส่งเสริมสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์หรือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษา

## คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ "กีฬาสี่เสาประสาทเกษตร สานสัมพันธ์น้องพี่ AG PBRU"



คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ "กีฬาสี่เสาประสาทเกษตร สานสัมพันธ์น้องพี่ AG PBRU" เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีแก่นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา สร้างความมีน้ำใจนักกีฬา สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ปกมะพร้าวลุยสวน จิ้งกระสอบ ทินวิบาก ลอยฟ้าและจับปลาไหลให้อยู่มือ





**นักศึกษาภาควิชาศิลปถ่ายภาพทอศิลป์และการแสดงชุด “ชมพู่เพชรสายรุ้ง”**



วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์, รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุกวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา และอาจารย์ศิริวัฒน์ ทำเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา นำนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาไปทำการแสดงชุด “ชมพู่เพชรสายรุ้ง” ในรายการ 360 องศา นิวโซว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD อาจารย์ศิริวัฒน์ ทำเกิด อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาศิลปศึกษา ผู้รังสรรค์ชุดการแสดงกล่าวว่า เป็นการนำชมพู่เพชร ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี มาสร้างเป็นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยผสมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์กติก (กะ-กติก) ของอินเดียเข้าด้วยกัน ซึ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การดูแลชมพู่ ช่วงที่ 2 ระบายชมพู่เพชรสายรุ้ง ช่วงที่ 3 เก็บเกี่ยว ขณะที่ชุดในการสวมใส่แทนด้วยสีชมพูและสีเขียว มีอุปกรณ์ประกอบอันน่าตื่นตาตื่นใจ และมีท่ารำที่ใช้เทคนิคในกายกรรม เช่น การปีนป่ายไม้เพื่อแสดงการเก็บชมพู่ของเกษตรกร เป็นต้น



**ผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16**

อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย นายกิตติภพ รักหาราชภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2566 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา

สำหรับการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดขึ้นเพื่อให้ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านกิจการนักศึกษา สร้างเครือข่ายกิจกรรมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ Soft Skills ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย Up skills ครอบครัวยุควิศวกรสังคม โดย ดร.นงรัตน์ อีสโร เลขาธิการองคมนตรี

## คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ชลิศล อินยาศรี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในการ ศึกษา เป็นสิริมงคลตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



## คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้วยระบบคลังหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ภายใต้ โครงการจัดการศึกษาด้วยระบบคลังหน่วยกิตสำหรับ ผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีที่มีความสนใจเข้าร่วมในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ตลอดเดือนกรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็น กิจกรรมการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มี ความสนใจในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ของตน สามารถเข้าศึกษารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตร ระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรบหรือหลักสูตรที่ให้ใบ ปริญญาผ่านการสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตของ มหาวิทยาลัยโดยไม่จำกัดเพศ อายุพื้นฐานการศึกษา เพื่อความเสมอภาคในการศึกษา

โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของพาดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต จริยธรรมและความปลอดภัยออนไลน์ ก่อนที่จะมีการ ฝึกปฏิบัติและวัดผลการอบรม



**คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ "ลูกวิทย์เกมส์"**

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ "ลูกวิทย์เกมส์" ที่อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรหมประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

โดยเปิดสนามด้วยการแข่งขันกีฬาแชร์บอลนัดพิเศษระหว่างบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับ นักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ทักะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินกิจกรรม

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาฟาวอลเลย์บอล แชร์บอล เปตองและกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชกกระเเย่ ตี กอล์ฟคนจน วังกระสอบ ลากกระสอบ เป็นต้น

โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของพาดินชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต จริยธรรมและความปลอดภัยออนไลน์ ก่อนที่จะมีการฝึกปฏิบัติและวัดผลการอบรม

ยุทธศาสตร์ที่

3

การผลิตและ  
พัฒนาวิชาชีพครู



## ครูพลະลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียน ฝึกทักษะในการประสานงานและวางแผนการทำงาน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรื่อนวงษ์ผดุง) อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนของสนามวอลเลย์บอล และพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความสวยงามและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬาฟุตซอลสามัคคีพัฒนาของโรงเรียน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะส่งผลให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะของตนเองในด้านการมีจิตอาสา รู้จักการประสานงาน การวางแผนการทำงานและได้รับประสบการณ์ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาจากการลงพื้นที่ที่ปฏิบัติงานจริง

## กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

นักศึกษาสาขาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา รวม 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566

โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ และทัศนคติของนักศึกษาครู เพื่อพร้อมในการเรียนที่จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นและปรับตัวเพื่อเป็นครูที่ดีในอนาคต โดยหัวข้อในการอบรม ประกอบด้วย จิตวิญญาณความเป็นครู การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของนักศึกษาครู Team work และการดูแลสุขภาพของครูและนักเรียน





## ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) ซึ่งประกอบไปด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยสาก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านป่าเกาะบุญ) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

(Blended learning) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ 26403 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนารู้อความสามารถของครูด้านการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ให้มีระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (O-Net) ให้สูงขึ้น

กิจกรรม ประกอบด้วย การแนะนำการใช้ Blooket การสร้างเกมสื่อการเรียนการสอนด้วย Blooket การใช้งาน Word wall การสร้างเกมด้วย Word wall การใช้ Gratic.io และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้



## โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูของครูทุกหลักสูตรให้สูงขึ้น และมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 ระหว่างวันที่ 12, 15 – 16 และ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และห้อง 34606 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (อาคาร 34)

โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากอาจารย์ วัชร เیینเปรม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านการพัฒนาภาษา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้อสอบ หัวข้อ TOEIC Part 1: Photograph, Part 2: Sentence Response, Part 3: Conversation, Part 4: Talk, Part 5: Incomplete Sentence (Grammar), Part 6: Text completion, Part 7: Reading Comprehension และทำการทดสอบเสมือนจริง





# 汉语日常用语

刘露琪



## การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ และทักษะการสื่อสารภาษาจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.มณีนุชา ปรียวิชัยภักดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย AI และทักษะการสื่อสารภาษาจีน เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความสามารถในการใช้ AI เพื่อการจัดการเรียนรู้ และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 34603 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และคณาจารย์หลักสูตรอื่นๆ ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศราววุฒิ ดวงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของการเลือก templet และ team เพื่อใช้ออกแบบสื่อ และแหล่งข้อมูลด้านการ

ออกแบบสื่อ อาจารย์ ดร.มนรัตน์ สีนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนและ Miss. LIU, RUQI ครูอาสา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการจัดการเรียนรู้



ยุทธศาสตร์ที่

4

การวิจัย  
และพัฒนานวัตกรรม

# ผ้าฝ้ายลายปลา ลายผ้าอัตลักษณ์ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สู่ฉลองพระองค์



วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 สมเด็จพระเจ้า  
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จ  
แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่  
33 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าฝ้ายลาย  
ปลา ซึ่งเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริด  
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

## สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  
อธิการบดี ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ  
บัวเพ็ญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น  
อย่างยั่งยืน และอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์  
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน  
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในงาน  
“พหุวัฒนธรรมไร้พรมแดน : ส่งเสริมสู่ระดับชาติ  
สร้างสรรค์สู่ระดับโลก” (Multicultural Beyond Frontier  
: Promoted to the National Level Created to a  
World-Class Scale) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พระนครศรีอยุธยาได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566  
ณ ศูนย์การค้าออยุธยาซิตีพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ในการประชุมดังกล่าว สถาบันการศึกษาในเครือ  
ต่างๆ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ (MOU) และมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระหว่างกัน มีการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย  
ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย  
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังได้มีการจัด  
นิทรรศการ “ของดีบ้านฉัน” เพื่อขับเคลื่อนความคิด  
สร้างสรรค์และการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายหลายทาง  
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนที่สวยงาม  
ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอ  
นิทรรศการผ้าลายอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพชรบุรี จากงานวิจัยของศูนย์มะริด-สิงขรศึกษา โดยได้  
นำเสนอผลงานอันเป็นลายผ้าทั้งสิ้น 5 ลาย ได้แก่ ลายทุ่งนา  
ป่าตาล ลายปลา ลายทวารวดี ลายปลาพา และลาย  
เพชรราชภัฏ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ยุทธศาสตร์ที่

๕

พัฒนาท้องถิ่น

# การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก

สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 19 เดือน ตุลาคม ปี 2566



## ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมกับชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ที่ชุมชนช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย และนายธีรวัฒน์ สุดจันทร์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรกให้การต้อนรับเมื่อวันก่อนนี้

โอกาสนี้คณะทำงานได้ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย

1. การแปรรูปสบู่โกโก้บัตเตอร์: เป็นสบู่ที่ใช้โกโก้บัตเตอร์จากการบีบสกัดเมล็ดโกโก้เป็นส่วนผสม
2. ผลิตภัณฑ์ชาเปลือกโกโก้: เป็นชาที่ผลิตจากเปลือกหุ้มเมล็ดโกโก้ไว้สำหรับชงดื่มเพื่อสุขภาพ
3. ผลิตภัณฑ์แปงบราวนี่สำเร็จรูป: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรคจากผงโกโก้ที่ชุมชนผลิตได้ และเติมส่วนของวัตถุดิบในการทำบราวนี่ลงไปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
4. โกโก้ 3in1 เพื่อสุขภาพ: ปรับจากสูตรเดิมเป็นสูตรใหม่เพื่อสุขภาพ โดยใช้สารให้ความหวาน

แทนความหวานจากน้ำตาลทั่วไป

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ชุมชนได้ร่วมกันออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 รายการ โดยได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรธรรมชาติ และวิสาหกิจชุมชนโกโก้ตะนาวศรี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโกโก้ของชุมชนช้างแรกต่อไป





**คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ซีเรียลบาร์ข้าวหอมห้วยซ่อง”**

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ทีมบริการวิชาการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำซีเรียล บาร์ข้าวหอมห้วยซ่อง ภายใต้โครงการยกระดับ ข้าวหอมห้วยซ่องสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าเชิง พาณิชย์ด้วยศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน คุณครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโสน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) ตำบล ห้วยซ่อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ กับข้าวหอมชุมชนห้วยซ่อง และเน้นวัตถุดิบที่มีภายใน ชุมชนมาเป็นส่วนประกอบ เช่น ถั่ว มะม่วงหาวมะนาว โห้และลูกหม่อน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนห้วยซ่อง ด้วยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการผลิต เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน สร้าง โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจและยกระดับคุณภาพ ชีวิตของคนในชุมชน

โอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำ อาหารกลางวัน อาหารว่างและนำอุปกรณ์กีฬาไปมอบ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) ด้วย





**ปิดฉากลงได้อย่างสวยงามกับเทศกาลทุเรียน เงาะ มหัศจรรย์ของดีห้วยแม่เพรียง เมืองเสบียงอาหาร เปิดพื้นที่บ้านหนองน้ำดำ กระตุ้นเศรษฐกิจ**



เทศกาลทุเรียน เงาะ มหัศจรรย์ของดีห้วยแม่เพรียง เมืองเสบียงอาหาร ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2566 ณ ชุมชนบ้านหนองน้ำดำ หมู่ 4 ต.ห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายกคพิส สงวัฒนายุทธ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยจ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไทรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่

“การจัดเทศกาลทุเรียน - เงาะ มหัศจรรย์ของดีห้วยแม่เพรียง เมืองเสบียงอาหาร ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น และเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ก็จะให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีการนำทุเรียน เงาะจากเกษตรกรในพื้นที่มาจัดจำหน่าย”

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงของนักเรียนบ้านด่านโง การแข่งขันปอกและกินทุเรียน การแข่งขันกินเงาะ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย



## อริการบดีนำทีมลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก รับฟังความต้องการของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพบปะ พูดคุยกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายรัฐพล ศรีธรรมมา ปลัดอำเภอแก่งกระจาน และดาบตำรวจรัฐพล ศุภางค์กุล ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก คณะครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึกและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าไปพัฒนาทางด้านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ด้วยการนำครูผู้สอนเข้ารับการอบรมในเรื่องของการผลิตสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนการเรียนที่ดีขึ้น มีอัตราการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามากขึ้น

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการ

พัฒนา ต่อยอดในเรื่องของการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังได้รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน ได้แก่ หอพักนักเรียน กุณการศึกษาและสภาพความเป็นอยู่โดยรวม ซึ่งหลังจากนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการช่วยเหลือในทันที โดยเฉพาะในเรื่องของกุณการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการอยู่แล้วปีละกว่า 200 กุณการศึกษา เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้ตามศาสตร์ที่ตนเองเรียนไปใช้ในการส่งต่อความรู้และพัฒนาพื้นที่

นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีการสนับสนุนในเรื่องของการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงอาชีพเสริมสำหรับนักเรียนหลังเวลาเลิกเรียน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “บ้านไม้ไผ่ บ้านพักวัฒนธรรม”

หลังจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะนำความต้องการในประเด็นต่าง ๆ ไปจัดทำรายละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บ้านโป่งลึกให้ดีขึ้นต่อไป





## ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มอนนโยบายการทำงานให้แก่คณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์ และได้ร่วมกันกำหนดขั้นตอน วางแผนการดำเนินงานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับติดตามโครงการ พร้อมจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ชุมชนเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบนิทรรศการ รวมถึงการจัดทำรายงานสังเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงได้ระดมความคิด ร่วมกันเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้





## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่บางสะพาน สนับสนุนการตลาดขาย "ข้าวคุณภาพ เพื่อคนรักสุขภาพ"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมกับนาย เลิศยศ แยมพราย นายอำเภอบางสะพาน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่นตามพระบรมราโชบายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนนาแปลงใหญ่ บางสะพานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว ปีงบประมาณ 2566 หลังจากทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ลงได้พื้นที่เพื่อจัดทำเวทีประชาคม และพบว่าปัญหาอยู่ที่ต้นทุนในการผลิตข้าวมีราคาสูง ขาดองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าจากข้าวในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง

การตลาด การวางแผน บรรจุภัณฑ์และการ ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้เริ่มดำเนินการ โดยร่วมกับวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าว ธงชัยในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเริ่มตั้งแต่การปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างโรงสีข้าว ชุมชน สร้างโรงสีข้าวชุมชน ติดตั้งและทดสอบเครื่อง สีข้าว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และแนวทางการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวรูปแบบอีกสำเร็จรูป

จากการประชุมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจาก บริษัท สหวิริยาสตอลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในการรับซื้อข้าวสารสีปลาคะละ 1.7 ตัน เพื่อใช้เป็น สวัสดิการให้กับพนักงานในบริษัท และยังได้รับความ ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ข้าวธงชัยในการจำหน่ายสินค้า ยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชนในพื้นที่



## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้อย่างยั่งยืน กับ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ ตะนาวศรี”

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ ตะนาวศรี ตำบลช้างแร้ง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามพร้อมให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่น สาเหตุที่เลือกชุมชนช้างแร้งเนื่องจากได้มีการทำเวทีประชาคม และพบว่าคนในชุมชนมีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งจะพัฒนาตนเอง แต่ชุมชนประสบกับปัญหาขาดช่องทางในการจำหน่ายและขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย จึงลงมือแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือสร้างศูนย์การเรียนรู้ของโกโก้ให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ถึงวิธีการปลูกไปถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ส่วนที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และส่วนที่ 3 คือ การทำการตลาด ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ หากทำครบทุกส่วน คาดว่าสามารถสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในตำบลช้างแร้งได้ในทุกมิติ”

นายนิพนธ์ปรีชา คำทอง ประธานเครือข่ายวิถี

เกษตรธรรมชาติ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ ตะนาวศรี จัดตั้งเมื่อปี 2565 เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกโกโก้ และพบกับปัญหาราคาตกต่ำ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการหนุนเสริมองค์ความรู้และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากเดิมที่ขายเป็นผลโกโก้ก็ได้มีการนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งขณะนี้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ผงโกโก้ โกโก้ 3 in1 สมูทจากโกโก้ butter ชาจากเปลือกโกโก้ ส่วนเปลือกของโกโก้ก็นำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร เป็นการใช้โกโก้ที่คุ้มค่า ใช้ประโยชน์ในทุกส่วน และก่อนหน้านั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำสมาชิกไปศึกษาดูงานในที่ต่าง ๆ เพื่อนำกลับมาพัฒนา ต่อยอดและแปรรูปโกโก้จากผลสด ที่ช่วงแรกแปรรูปได้เพียงโกโก้ผง แต่ยังมีส่วนของน้ำมันที่สกัดออกมาแต่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ก็นำไปทำเป็นสบู่ที่มีสรรพคุณในการบำรุงผิว ให้มีความชุ่มชื้น ลดอาการคัน และตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้ามาช่วยเหลือ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก้ว่าสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน”

ท้ายนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เข้ามาหนุนเสริมในด้านต่าง ๆ ซึ่งเราดำเนินการตามศาสตร์พระราชาย่างแท้จริง คือการพึ่งพาตนเอง นับว่าเป็นอีกก้าวแรกที่เข้ามาช่วยหนุนเสริมด้วยความเข้มแข็งของชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ



## กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหูกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหูกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้กับนักเรียนเมื่อวันก่อนนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดทำข้อมูล พัฒนาห้องสมุดและสภาพแวดล้อมห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สื่อการเรียนรู้เพื่อการอ่านเขียนได้และสิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษาใน

พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การจัดภูมิทัศน์ห้องสมุดและสภาพแวดล้อมของห้องสมุด โดยมีการจัดแบ่งมุมต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือราชวงศ์ มุมสมเด็จพระเทพฯ มุมหนังสือทั่วไป มุมหนังสือเยาวชน หนังสือนวนิยาย มุมอาเซียน มุมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การรวบรวม คัดแยกหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ สื่อ อุปกรณ์ ของเล่น และมีการให้ความรู้ กฎกติกาต่าง ๆ ในการให้บริการห้องสมุดให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานห้องสมุด นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเกี่ยวกับสารานุกรมไทยและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การแยกขยะ เรียนรู้การประหยัดพลังงานด้านพลังงานไฟฟ้าและน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่

6

การพัฒนาระบบ  
การบริหารองค์กร  
ที่มีประสิทธิภาพ



## นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอภัยไพโรจน์ ชิมมูลเลชัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องเอกศักดิ์ บุตรลับ อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักชาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคุณไสว นุ่นแสง ประธานมูลนิธิอภัยไพโรจน์ ชิมมูลเลชัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ในโอกาสเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ประกอบด้วย นางสาวเวอาฮีเสาะ กมวลอดิง นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นางสาวเดียนา กาคอร์

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และนางสาวมัศกะห์ มะฆา นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

นางสาวเดียนา กาคอร์ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวว่ “ขอบพระคุณมูลนิธิอภัยไพโรจน์ ชิมมูลเลชัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนี้จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สมกับการที่ได้รับการคัดเลือก ทุนการศึกษาที่ได้รับจะนำไปใช้อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด”



## ต้อนรับตัวแทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มณัญญา ปรียวิชัยภักดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดการรายได้ให้การต้อนรับ Miss Kaori Nakayama ผู้ประสานงานหน่วยอาสาสมัครญี่ปุ่น และคุณจารึก ยุคุณธร ผู้จัดการโครงการองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA) ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะอธิการบดีและเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห้องจัดแสดงงานสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ชุมชนสู่การท่องเที่ยวและหน่วยงาน Smart Royal Coast Tourism Unit คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ในการนี้ คณะตัวแทนจาก JICA ประเมินแผนและแนวทางการขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่งานความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดการรายได้เป็นผู้จัดส่งข้อเสนอคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ไปยังอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา Tourism Promotion for Local Area Development เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



## กลุ่มงานสื่อสารองค์กรจัดประชุมทีมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมทีมประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่กลุ่มงานสื่อสารองค์กรได้จัดขึ้น โดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์และบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากกลุ่มงานสื่อสารองค์กร มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรม และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บุคคลทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินงานในการเผยแพร่ข่าวหรือกิจกรรมของแต่ละคณะร่วมกัน ให้ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งมหาวิทยาลัย

ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบโดยกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ทั้งช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาในการดำเนินงานและการให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย





## อธิการบดีนำผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพร ร.10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ และผู้แทนนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

## มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาพลศึกษา ก่อนนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมา ศึกษาดูงานตามโครงการการประชุมแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการจัดการกีฬา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน ก่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2565 ต่อไป





## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาการดำเนินงาน "มหาวิทยาลัยสีเขียว"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดอันดับ UI GreenMetric World University Rankings และยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนให้กับ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใน ปีงบประมาณ 2565 มีกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินงาน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การบูรณาการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนเพื่อการเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว และกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสูบน้ำทางการเกษตร การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในระบบรดน้ำสนามหญ้า และสวน การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย การเพิ่มมูลค่าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ด้วยวิธีการอัดเม็ด เป็นต้น



**คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์ มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ การศึกษา 2566 เมื่อวันก่อนนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น สดุดสนาน และเป็นกันเอง

โดยมีการแนะนำผู้บริหาร ประธานสาขา คณาจารย์และบุคลากรในคณะ หลังจากนั้นเป็น กิจกรรมสันทนาการ เป็นการบรรยาย เรื่อง ก้าวแรกสู่ ENTERCH วิทยาการโดย อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมแนะนำคณะทำงานสโมสร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม นักศึกษา ใหม่พบสาขาวิชา และกิจกรรมสร้างความสามัคคี ของสาขาวิชา





## สัมมนา Education Leaders Forum

อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชवाल รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดการรายได้ เป็นประธานเปิดการสัมมนา Education Leaders Forum ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประเทศไทย จัดขึ้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประเทศไทย ดำเนินงานเพื่อการศึกษาและพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการใช้หลักสูตร Mind Education เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในด้านจิตใจ

ภายในการสัมมนา ได้มีการบรรยายในหัวข้อการสร้างผู้นำเยาวชนด้วยทักษะการคิดอย่างลึกซึ้ง ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร Mind Education การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการร่วมมือทางวิชาการ



## มรภ.เพชรบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนากองกั้นอย่างยั่งยืน และอาจารย์วัชร เย็นเปรม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านการพัฒนาภาษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิริวโรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR ROOF TOP)



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพันธ์ บุนรอด ผู้ช่วยรองอธิการบดี และอาจารย์ปองพล รักการงาน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดินทางไปศึกษาดูงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเข้าศึกษาดูงานเรียนรู้และแลกเปลี่ยน โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR ROOF TOP) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา



## ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหารือความร่วมมือในการส่งเสริมกีฬาหมากล้อม และความร่วมมือทางการศึกษาด้านสุขภาพ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับ MR.MA WANG คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว และประธานสมาพันธ์หมากล้อม มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษา แลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพการพยาบาล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และคณาจารย์ ได้ร่วมกันนำเสนอหลักสูตรของคณะทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมประชุม กับ MR.MA WANG ประธานสมาพันธ์หมากล้อม มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคุณสุรพล อินทรเทศ ผู้แทนจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากีฬาหมากล้อมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และในจังหวัดเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในระดับประเทศ ในช่วงปลายปี 2567 เพื่อร่วมกันเผยแพร่และส่งเสริมการเล่นหมากล้อม ให้เป็นที่นิยมมากขึ้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะดำเนินการตามความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม โดยทางสาธารณรัฐประชาชนจีน จะนำศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ การแสดงกังฟูมาร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมและอาเซียนสัมพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี





**กองพัฒนานักศึกษาเปิดตลาด "Kanod market"  
สร้างพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา**

Kanod market by วิศวกรรมสังคมเป็นการดำเนินงาน โดยกองพัฒนานักศึกษา ภายใต้โครงการการพัฒนา สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ โดยได้เริ่มเปิดตลาดไปเมื่อ ช่วงเย็นวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ลาน Green park พื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี

การดำเนินงานของตลาด Kanod market by วิศวกรรมสังคม มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ด้วยการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยจับจองพื้นที่ในการขายสินค้า เพื่อฝึก ทักษะในการทำธุรกิจ การวางแผนการลงทุนและการทำกำไร จากสินค้าของตนเอง ที่มีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ตลอดจน งาน Handmade ที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมี การแสดงดนตรีสดจากนักศึกษาตลอดการจัดงานด้วย สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ในวัน อังคาร - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.00 - 21.00 น. บริเวณลาน ลาน Green park พื้นที่คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี





**คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาชาดแคลนโลหิต**

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมบริจาคโลหิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและภาคส่วนต่าง ๆ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมวรชัยยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ที่ต้องการเลือดในการรักษาและผ่าตัดแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาคาชาดแคลนโลหิตเชิงรุก โดยโลหิตที่ได้รับการบริจาค

ในครั้งนี้จะนำไปคัดแยกตามกรุ๊ปเลือด พร้อมส่งไปตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในยามฉุกเฉินต่อไป

โอกาสนี้ ได้มีการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV สำหรับเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 30 – 60 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการตรวจในระดับโมเลกุล เพื่อหาเชื้อ HPV ความเสี่ยงสูงถึง 14 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกประมาณ 99% โดยมีวิธีการตรวจเหมือนตรวจภายใน คือเก็บเซลล์บริเวณตัวอย่างที่ปากมดลูกช่องคลอดด้านใน ส่งตรวจเหมือนวิธีการตรวจด้วยน้ำยา ซึ่งสามารถที่จะตรวจหาเซลล์และแยกน้ำยาเพื่อจะตรวจหาเชื้อ HPV DNA ได้ตั้งแต่ในระยะแรก ทำให้สามารถรักษาได้ทันเวลาที่ ก่อนที่เชื้อจะพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูก





## ตัดสินการประกวดผลงานการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการตัดสินการประกวดผลงานการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รองชิงชนะเลิศ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปประร่วมสมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของลายผ้าและการออกแบบร่วมเป็นผู้ตัดสิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมในการ สร้างสรรค์ลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและชุมชนต่อไป โดยได้ปิดรับสมัครผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 71 ผลงาน ก่อนที่จะมีการพิจารณาตัดสินให้เหลือ 39 ผลงาน และ 6 ผลงานตามลำดับ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศ

ประกอบด้วย แนวความคิดของผลงานสื่อได้ตรงตามอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจัดวางองค์ประกอบของลาย การเลือกใช้สีและลวดลายที่แสดงถึงความโดดเด่นตามอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและการต่อยอดผลงานในเชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

สำหรับผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวกัญญาภัค ทองเอียง นักศึกษาสาขาวิชาศิลปและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับผลงานที่มีชื่อว่า มอมอ IN เพชร ภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีกับการเล่นวงลาน รวมถึงนมหวานจากลูกตาลเมืองเพชร และวัฒนธรรมชาติป่าตาลที่สะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าของความ เป็นเพชรบุรี

หลังจากนี้ ผลงานลายผ้าอัตลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ความเป็นเพชรบุรี

โอกาสนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าชมผลงานและกล่าวให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วย



**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 "น้อมวันทา กตัญญูตา บูชาครู"**

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “น้อมวันทา กตัญญูตา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2566” ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพะยอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรมภายในพิธี นายกองคำการ บริหารนักศึกษา เป็นผู้แทนในการสวดคำฉันท์ไหว้ครู ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำเครื่องสักการะที่ตกแต่งอย่างสวยงามมาไหว้ครู เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และรับพรอันเป็นมงคลตลอดการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากนี้ อธิการบดีฯ ได้เป็นประธานในพิธีเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาให้ตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน

ระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การดูแลตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจ อาจารย์ระดับดีเด่น และอาจารย์ระดับดีมาก ประกอบด้วย รางวัลครูดีในดวงใจ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา กรรณสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภภาพร กล้าสกุล คณะวิทยาการจัดการ
3. อาจารย์กรกมล หนองรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. อาจารย์ชลิตา ช่างแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ บัวสาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



6. อาจารย์ ดร.ณัฐกร นิลเนตร คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
7. อาจารย์ธำรง บุญพรหม คณะครุศาสตร์
8. อาจารย์ชลิตล อินยาศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ระดับดีเด่น
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนาธิป บุบผามาต คณะครุศาสตร์
  2. อาจารย์วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  3. อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  5. อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ คณะวิทยาการจัดการ
  6. อาจารย์ ดร.ไทรฤกษ์ ทวีเชื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  7. อาจารย์ ดร.ช่วงชัย ชูปวา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ระดับดีมาก
1. คณะครุศาสตร์ อาจารย์กุลช ช่วงบุญศรี อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ่มทอง
  2. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ

สุขภาพ

- อาจารย์ธนัญฉิน อนันตศิริสภาพร
- อาจารย์ อร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกมา อ่วมเจริญ อาจารย์ ดร.สรารุธ แผลงศร
  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ศิริวัฒน์ ชำเกิด อาจารย์ศราวุฒิ ด้วงบัว
  5. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์คงขวัญ ศรีสะอาด อาจารย์นฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์
  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ปิยวัฒน์ เนียมมาลัย อาจารย์ ดร.จินตนา สังโสภา
  7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์จิตรา มีทองคำ อาจารย์พรพรรณ ทองแพง
  8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ ศรีพวาทกุล อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
- โอกาสนี้ ผู้แทนจากบริษัทกรุงเทพประกันภัย ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี



## คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นำโดยคุณพิชัย จำเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมสนทนากลุ่มแยกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้แทนศิษย์เก่า กลุ่มตัวแทน

นักศึกษา กลุ่มประธานสภาคณาจารย์และตัวแทนบุคลากร กลุ่มคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และกลุ่มคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลงานมหาวิทยาลัยใช้ในการประกอบการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 2566

โอกาสนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนแห่งความสูงที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาค่าการปลูกข้าวในพื้นที่ พร้อมยกระดับผลิตภัณฑในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม



## โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพิการก่อนเข้าเรียน ในด้านการปรับตัว การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาพิการในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักศึกษา

โอกาสนี้ ผู้ปกครองและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมทำกิจกรรมผ่านการสะท้อนความคิดและความรู้สึก ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรม อีกทั้งผู้ปกครองผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้สึกสบายใจที่มีศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ดูแลนักศึกษาพิการโดยเฉพาะ พร้อมกับมีความเชื่อมั่นในการประสบความสำเร็จการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความพร้อม ความเข้าใจ ในการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาและมีทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี



## คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อมีสมรรถนะที่สูงขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไทรเนตร  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม  
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
เพื่อมีสมรรถนะที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566  
ณ ห้องประชุม 501 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ  
เพชรบุรี เพื่อช่วยส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจใน  
พัฒนาตนเองให้มีผลงาน มีความเชี่ยวชาญและมี  
ศักยภาพที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์  
ดร.สามารถ สว่างแจ้ง จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ และทีมงานเป็นวิทยากร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและ  
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้สูงขึ้น มีการสร้าง  
แรงบันดาลใจในการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น  
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้ที่มีประสบการณ์  
ตรงในด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหาร  
จัดการและด้านการวิจัย





## สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ประชุมประจำปี 2566 พร้อมสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสมาคม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 โดยมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์ จำนวนกว่า 200 คน

ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี แทนจำอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยในที่ประชุมได้มีมติให้คุณธัญญรัตน์ สุนนารุจิรางค์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

คุณธัญญรัตน์ สุนนารุจิรางค์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปัจจุบันเป็นผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพประภีร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี





## ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตร  
 ลับ อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 เพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2566 โดย  
 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะ  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
 คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ในที่ประชุมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับ  
 คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ  
 เทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟ  
 มืออาชีพ ระดับชาติและนานาชาติ (Thailand Ulti-  
 mate Chef Challenge 2023) เมื่อช่วงปลายเดือน  
 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อิมแพค อาร์น่า เมืองทอง  
 ธานี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาว  
 วิลาวรรณ อบอุ่น
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
  - 2.1 นายกียรติ เทพทิพย์
  - 2.2 นายคริสตมาส โทศลนิรติวงษ์
  - 2.3 นางสาวลักษิกา มีอ้อม

3. รางวัลชมเชย ได้แก่
  - 3.1 นายดัสปกร ติดต่อ
  - 3.2 นายไพรัช ไชยกองคำ
4. อาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่
  - 4.1 ผศ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
  - 4.2 ผศ.อารี น้อยสำราญ
  - 4.3 ดร.จินตนา สังโสภา
  - 4.4 ดร.พรอริยา วิจารณ์ัง
  - 4.5 ดร.อัจฉริยะกุล พวงเพ็ชร์
  - 4.6 อาจารย์ณปภาหอมหวน
  - 4.7 อาจารย์นราธร สัตย์ชื่อ
  - 4.8 อาจารย์ธนิดา ชาญชัย
  - 4.9 อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์

หลังจากนั้น เป็นการติดตามความก้าวหน้าใน  
 ด้านต่าง ๆ อาทิ การให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง  
 โครงการวิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ความก้าวหน้าการการ  
 ดำเนินการในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัย  
 ราชภัฏเพชรบุรี รายงาน Timeline แผนบริหารความ  
 เสี่ยง และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการติดตั้ง  
 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้  
 ชัดเจน เป็นต้น





**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดศูนย์เรียนรู้งานปูนปั้นเกิดพระเกียรติฯ  
ภายใต้ "ทศพิธราชธรรม"**

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อเกิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยฝีมือช่างชั้นเอกเมืองเพชรบุรี ณ บริเวณ Think cafe โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.กวีพัฒน์ วิจิตรปัญญาธิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรและช่างปูนปั้น เข้าร่วม

ด้วยพระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการแหลมผักเบี้ยทรงมีพระราชดำริสแกนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่ตลอดไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักในพระมหากษัตริย์คุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเกิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์จักรี ที่ทรงปกครองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขด้วยทศพิธราชธรรมหรือธรรม 10 ประการ ของพระมหากษัตริย์ จึงดำเนินศูนย์เรียนรู้เพื่อเกิดพระเกียรติฯ โดยได้ริเริ่มการจัดทำปูนปั้นจากช่างฝีมือชั้นเอก 10 ท่าน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เยาวชนและเผยแพร่งานศิลปะงานปูนปั้นเมืองเพชรให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2564



และสิ้นสุดโครงการเมื่อเดือนกันยายน 2565 เป็นผลงานของช่าง 10 ท่าน 11 ชิ้นงาน ได้แก่

1. ช่างสาโรจน์ บุญประเสริฐ ชื่อผลงาน ทาน (การทำทาน)
2. ช่างชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ ชื่อผลงาน สีสั (การรักษาศิลปะ)
3. ช่างภาณุพัฒน์ วิบูลรุ่งเรือง ชื่อผลงาน ปริจาค (บริจาค)
4. ช่างเอกลักษณ์ มิตรธิน ชื่อผลงาน อาชชว (ความซื่อตรง)
5. ช่างสมบัติ พูลเกิด ชื่อผลงาน มทุกว (ความอ่อนโยน)
6. ช่างกัญญา บุญเกิด ชื่อผลงาน ตป (ความประพฤติดี)
7. ช่างสำรวย เอมโอษฐ์ ชื่อผลงาน อุกุโธ (ความไม่โกรธ)
8. ช่างสมเจต อินฉิม ชื่อผลงาน อวิหสญจ (ความไม่เบียดเบียน น่มเหง)
9. ช่างเฉลิม พึ่งแดง ชื่อผลงาน ญตัญจ (ความอดทนเข้มแข็ง ไม่ท้อถอย)

6. ช่างสมชาย บุญประเสริฐ อวิโรน ชื่อผลงานความไม่คลาดธรรม

7. ผลงานภาพรวมทศพิทธาธรรม “พุทธพจน์”

ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้ว ยังเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาสกุลช่างเมืองเพชร (งานปูนปั้น) เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรที่ทรงคุณค่า และเปิดให้ผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษาเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนเชิดชูความรู้ ความสามารถของช่างเมืองเพชรให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนรุ่นหลัง สร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึก ให้คงไว้ซึ่งวิถีอันดีงามและสืบสานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

# SIRCO P

Simulation & Innovation

our Center Phetchaburi

Fac



## คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการส่งนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากประเทศจีน นำโดย Asia Pacific Education Alliance Research Center Miss .Wanghai, UNan Study ABROAD EDUCATION RESEARCH INSTITUTE

Mr.Ding Xiaofu and Mr.Guo Hong, Kun Ming WeiShengZhiYeXueYuan Mr. Yan Haiyan and Miss. Ye Xing ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และเข้าชมศูนย์ SIRCO P (Simulation and Innovation Resource Center of Phetchaburi) เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งนักศึกษาจีนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ



**คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ SIRCOP**

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยอาจารย์ จิตรรรดา พงศธราริก ประธานฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์ SIRCOP (Simulation and Innovation Resource Center of Phetchaburi) และคณะกรรมการศูนย์ SIRCOP ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา หวังสูงไพศาล รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการศึกษาดูงานและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ SIRCOP ณ ศูนย์ SIRCOP ชั้น 6 และ 7 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ





## โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เอลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกลัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกลือทะเลไทย (AIC เพชรบุรี) คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการวิชาการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เอลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2566 ที่จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐชัย นำพูลสุสันต์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้าน

การเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน





## นักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 แขนงเทคโนโลยีสำนักงานดิจิทัล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน ณ ห้องปฏิบัติการ 26201 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาการของนักศึกษา





## สำนักงานอธิการบดีนำบุคลากรเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption

นางนันทวรรณ เอมบุญกุลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางสังกัดสำนักงานอธิการบดีและคณะต่าง ๆ ทั้ง 8 คณะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะทรีริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบายในการทำงานให้แก่บุคลากร

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและก้าวเข้าสู่ยุค Disruption ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เน้นพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ รอบตัว เพื่อสามารถต่อยอดได้ในอนาคต โดยสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี ร่วมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษานั้นต้องได้

รับความร่วมมือของผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางต่อถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง คุณสมบัติของผู้บริหารระดับกลางต้องมีศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีภาวะผู้นำที่นำทีม มีทักษะด้านการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบริหารจัดการให้ตรงกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีการให้ความรู้เพื่อเพิ่มเติมทักษะในเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption การบรรยายและฝึกปฏิบัติเทคนิคการสร้างกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เทคนิคการสื่อสารในยุค 5G และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption และการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพในการทำงาน



## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วม การทบทวน วางแผนและปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ทวีพัฒน์ วิจิตรปัญญาธิราช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และนายธีรวัฒน์ เสนะโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การทบทวน วางแผนและปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี” โดยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานประมาณ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวมัทนา เจริญศรี ที่ปรึกษาสำนักงานประมาณ และคณะ บรรยายในหัวข้อ “การทบทวน วางแผนและ

ปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี” ประกอบด้วย ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ กระบวนการงบประมาณ Spending Review, Value for Money (VFM) ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลักษณะของตัวชี้วัดความสำเร็จที่ดีและการกำหนดค่าเป้าหมาย

โอกาสนี้ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้นำเสนอตัวชี้วัดผลผลิตโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 โครงการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานประมาณในการปรับปรุงแก้ไข ก่อนการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี พ.ศ. 2547





**เลขาริการมูลนิธิรัชยพัฒนา**  
**เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี**

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาริการมูลนิธิรัชยพัฒนา อดีตนายคสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีพรรณ เกี่ยมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดี อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและนำชมศูนย์เรียนรู้ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โอกาสนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งหลังจากนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะนำไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป





## สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบ้านนำคณะเข้าศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เมื่อวันก่อนนี้

โดยคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพระราชภัฏเพชรบุรี เป็นศูนย์ที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมของเพชรบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม

ศาสตร์พระราชองในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดจนศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สะท้อนถึงการศึกษา ประสบการณ์อุดมคติของบูรพาจารย์หลาย ๆ ท่านในสถาบัน โดยมีส่วนจัดแสดงสำคัญ 2 ส่วน คือ หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศและห้องราชภัฏน้อมนำพระราชดำริสู่การพัฒนา

## คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลงนามความร่วมมือ

ในการดำเนินงานตามภารกิจและการออกแบบหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายวีระพงษ์ อ่างทอง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ในการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับการลงนามความร่วมมือในการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสองสถาบันจะร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการให้บริการทางวิชาการร่วมกัน สร้างความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานวิจัยตามหลักวิชาการและสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน และยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการออกแบบกิจกรรมหรือหลักสูตรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเขตพื้นที่การให้บริการ

## คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

### จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566



สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กับประเพณีหล่อเทียนพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเปิดกิจกรรม

โอกาสนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมหล่อเทียนพรรษาพร้อมทำบุญสมทบทุนในการนำต้นเทียนไปถวาย ณ วัดกำแพงแลง ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น.



## คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไทรเนตร์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาร สกุลพงษ์มาลี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม “เทคนิคปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม“เทคนิคปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์” แบ่งกิจกรรมออกเป็นสาขาที่นักเรียนให้ความสนใจ ประกอบด้วย สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสัคดีเอ็นเอ และการใช้เครื่อง พีซีอาร์ สาขาวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดคาเฟอีนและการทดสอบสารฟลักซ์เคมีจากพืชสมุนไพร





# มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับการจัดอันดับ Impact Ranking



## 2023

SDGs



PBRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
University for Sustainable Development of Local Communities  
with the Philosophy of Sufficiency Economy

## อันดับที่

ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ



( Sustainable Development Goals : SDGs )  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



- ด้านขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
- ด้านยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- ด้านบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง
- ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



www.pbru.ac.th



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : งานสื่อสารองค์กร



PBRU\_Official



PBRUOfficial



PBRUOfficial



PBRU Channel